

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายการุณ พรหมสินชัย	ประธานสภาเทศบาล	การุณ พรหมสินชัย
๒	นายประดิช สุวรรณ	รองประธานสภาเทศบาล	ประดิช สุวรรณ
๓	นายกระมล อุประรัตน์	สมาชิกสภาเทศบาล	กระมล อุประรัตน์
๔	นายนิพล ชัยยา	สมาชิกสภาเทศบาล	นิพล ชัยยา
๕	นายธนสิทธิ์ นารินคำ	สมาชิกเทศบาล	ธนสิทธิ์ นารินคำ
๖	นายกนกพล เสรี	สมาชิกสภาเทศบาล	กนกพล เสรี
๗	นายสมบุรณ์ ราชสมบัติ	สมาชิกสภาเทศบาล	สมบุรณ์ ราชสมบัติ
๘	นายชิน มณีวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล	ชิน มณีวรรณ
๙	นายโสพิณ ศรีพรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล	โสพิณ ศรีพรรณ
๑๐	นายอนุสรณ์ ปัญญา	สมาชิกสภาเทศบาล	อนุสรณ์ ปัญญา
๑๑	นายธีรนนท์ กันทะชัย	เลขานุการสภาเทศบาล	ธีรนนท์ กันทะชัย

ผู้ลาประชุม

๑. นายบัญญัติ สิทธิสม ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ลากิจ

ผู้ขาดประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายผล จอมเจดีย์	นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย	ผล จอมเจดีย์
๒	นางพุลศรี สมสวย	เลขานุการนายกเทศมนตรี	พุลศรี สมสวย
๓	นายทวีจักร์ สิงเหาะ	รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย	ทวีจักร์ สิงเหาะ
๔	นางสาวราตรี จอมเจดีย์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ราตรี จอมเจดีย์
๕	นางสาวอรทัย ปันเต็ม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	อรทัย ปันเต็ม
๖	นางสาวสุนิศา วรรณศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สุนิศา วรรณศรี
๗	นางสาววิมลวรรณ หาเงิน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	วิมลวรรณ หาเงิน
๘	นางสาวชัชศุภา กุณาวงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ชัชศุภา กุณาวงศ์
๙	นายชินาธิป กันภัย	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ชินาธิป กันภัย
๑๐	นายธวัชชัย กอนใจ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ธวัชชัย กอนใจ
๑๑	นางสาวรุ่งอรุณ ประเสริฐ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	รุ่งอรุณ ประเสริฐ
๑๒	นางสาวญาณภรณ์ ยาวิชัย	พนักงานจ้างทั่วไป	ญาณภรณ์ ยาวิชัย
๑๓	นายธีร วัฒน ปินตา	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ธีรวัฒน ปินตา

/ผู้เข้าประชุม...

ผู้เข้าประชุม	จำนวน ๑๑ คน
ผู้ลาประชุม	จำนวน ๑ คน
ผู้ขาดประชุม	จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๑๓ คน

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๕ น. เลขานุการสภาเทศบาลได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และได้ตรวจสอบรายชื่อพร้อมนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลปรากฏว่า มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในห้องประชุมจำนวน ๑๐ คน ซึ่งครบองค์ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมประธานสภาเทศบาลได้ให้เกียรติเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย จุฑธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยได้จุฑธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วเสร็จ จึงได้เริ่มการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น.

นายการุณ พรหมสินชัย เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขณะนี้เวลา ๐๙.๔๐ น. กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล ตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายการุณ พรหมสินชัย เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน

เรื่องที่ ๑ สมาชิกสภาเทศบาลขอลากิจ ไม่ได้เข้าประชุมในวันนี้ จำนวน ๑ ท่าน ได้แก่ -นายบัญญัติ สิทธิสม

เรื่องที่ ๒ สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) และญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ)

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นายการุณ พรหมสินชัย ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ชี้แจง และอภิปรายผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอเชิญครับ

นายกระมล อุประรัตน์ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกระมล อุประรัตน์ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และให้ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล สำเนารายงานการประชุมฯ แจกให้กับท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว แต่ก็อยากใคร่ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่าน

/ได้ช่วยกัน...

ได้ช่วยกันตรวจดูความถูกต้องอีกครั้งว่า มีข้อความใดที่ท่านได้อภิปราย ได้แสดงความ
คิดเห็นในแต่ละวาระมีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ โดยเฉพาะตัวเลขงบประมาณมี
ความสำคัญมาก หากว่าพิมพ์ผิด หรือตกหล่นไป ก็จะได้แจ้งให้ผู้พิมพ์ แก้ไขให้ถูกต้อง
ในวันนี้ ทั้งนี้กระผมพบผมภายหลังว่ามีข้อความพิมพ์ผิดจึงขอแก้ไขข้อความในรายงาน
การประชุม ดังนี้

-แก้ไขหน้า ๖ บรรทัดที่ ๒๑ จากเดิม “เรียน ประธานสภาเทศบาล กระผมนายกระมล
อุประรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒” เป็น “เรียน ประธานสภาเทศบาล กระผม
นายกระมล อุประรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑”

-แก้ไขหน้า ๖ บรรทัดที่ ๓๔ จากเดิม “เทศบาลจะต้องงบประมาณสมทบ” เป็น
“เทศบาลจะตั้งงบประมาณสมทบ”

-แก้ไขหน้า ๘ บรรทัดที่ ๒๙ จากเดิม “เรียน ประธานสภาเทศบาล กระผมนายกระมล
อุประรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒” เป็น “เรียน ประธานสภาเทศบาล กระผม
นายกระมล อุประรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑”

นายการุณ พรหมสินชัย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม และ
เลขานุการสภาเทศบาลได้สำเนารายงานการประชุมฯ แจกให้สมาชิกแล้วนั้น ขอให้
สมาชิกทุกท่านได้ช่วยกันตรวจดูอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องซึ่งในแต่ละวาระที่ท่านได้
แสดงความคิดเห็น ได้อภิปราย ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ข้อความใดที่ท่านได้อภิปราย และ
ผู้มีหน้าที่บันทึกไม่ได้พิมพ์ลงไป หรือว่ามีกรพิมพ์ผิด นอกเหนือจากที่ สท.กระมล แจ้ง
ขอแก้ไข ขอให้ท่านสมาชิกได้ช่วยกันตรวจดูความถูกต้อง เพื่อจะได้ให้ผู้มีหน้าที่พิมพ์
แก้ไขในวันนี้ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านช่วยกันตรวจเลยครับ

นายการุณ พรหมสินชัย
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแก้ไขอีก ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ด้วยการยกมือ
มีมติจำนวน ๙ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสวาย สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ งดออกเสียง ๑ คน
(ประธานสภาเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

๔.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของเทศบาลตำบลเวียงสวาย ของคณะกรรมการแปรรูป

นายการุณ พรหมสินชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญประธานกรรมการแปรรูปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรรูปต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงสวาย

นายนิพล ชัยยา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสวาย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
เวียงสวายทุกท่าน กระผม นายนิพล ชัยยา ประธานกรรมการแปรรูป
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอรายงานผล
การรับคำแปรญัตติ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปในการประชุม
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
เวียงสวาย ดังต่อไปนี้

/ตามที่...

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ส่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้กับคณะกรรมการแปรรูปคดี และได้กำหนดระยะเวลาการยื่นคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปคดี รวมจำนวน ๓ วัน คือห้วงวันที่ ๑๖ และวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย นั้น ในห้วงระยะเวลาการ เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปคดีร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย ปรากฏว่า

๑. ไม่มีผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงสรวย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ท่านใดเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปคดี
๒. คณะกรรมการแปรรูปคดีฯ ได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยมาชี้แจง รายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแปรรูปคดีฯ
๓. กรรมการแปรรูปคดีฯ ไม่ได้เสนอแปรญัตติ หรือมีการแสดงความเห็นของกรรมการแปรรูปคดี เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. คณะกรรมการแปรรูปคดีฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว มีความเห็นและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบล เวียงสรวย ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยเสนอ โดยไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใด

คณะกรรมการแปรรูปคดีฯ ได้ส่งรายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการ แปรรูปคดีมายังประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามนัยข้อ ๕๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมนี้กับได้แนบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างเดิม และสำเนารายงาน การประชุมของคณะกรรมการแปรรูปคดีฯ เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลส่งให้สมาชิกสภา เทศบาลตำบลเวียงสรวยพิจารณาต่อไป

ที่ประชุม	รับทราบ
นายการุณ พรหมสินชัย	ตามที่คณะกรรมการแปรรูปคดีได้รายงานไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือ สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายหรือสอบถาม
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)
นายการุณ พรหมสินชัย ประธานสภาเทศบาล	ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) ขอเชิญทางเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อ สภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

/นายธีรนนท์...

นายธีรนนท์ กันทะชัย
เลขาธิการสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
ทุกท่าน กระผม นายธีรนนท์ กันทะชัย เลขาธิการสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๐ กำหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ
ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวข้องกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
นั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ กำหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา
เรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

นายการุณ พรหมสินชัย
ประธานสภาเทศบาล

-ขอขอบคุณเลขาธิการสภาเทศบาลที่ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งประธานกรรมการแปรญัตติได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลตำบล
เวียงสรวย โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดของเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใด ๆ เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย
หรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยผู้ใดไม่ยื่นคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่สอง จึงไม่มีการพิจารณา
คำแปรญัตติใด ๆ อย่างไรก็ดี มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์จะอภิปรายญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒
(ชั้นแปรญัตติ) หรือไม่ ก่อนที่ประธานสภาเทศบาลจะได้ขอมติที่ประชุมในวาระนี้

-ถ้าไม่มี ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒ (ชั้นแปรญัตติ) กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยท่านใด เห็นชอบให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างเดิม ที่นายกเทศมนตรีตำบล
เวียงสรวยเสนอ โดยไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยเสนอ จำนวน ๙ เสียง

/นายการุณ...

นายการุณ พรหมสินชัย เรียนที่ประชุมผมของดออกเสียง
ประธานสภาเทศบาล

นายการุณ พรหมสินชัย -เป็นอันว่า ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๒ (ขึ้นแปรญัตติ) ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้
คกร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างเดิมที่
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยเสนอ จำนวน ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
และงดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาเทศบาล)

**ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๓ (ขึ้นลงมติ)**

นายการุณ พรหมสินชัย -เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติให้คกร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวยเสนอ

-ลำดับต่อไป เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๓ (ขึ้นลงมติ)

นายธีรนนท์ กันทะชัย เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผม นายธีรนนท์ กันทะชัย เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่

นายการุณ พรหมสินชัย -การพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สาม จะไม่มีการอภิปรายใดๆ อีก เว้นแต่มีเหตุ
ประธานสภาเทศบาล อันสมควรและที่ประชุมสภาเทศบาลลงมติให้มีการอภิปราย จึงสอบถามสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระนี้หรือไม่ ถ้ามีจะได้ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาลจะให้มีการอภิปรายหรือไม่

-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดจะอภิปราย
-ลำดับต่อไป เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๓ (ขึ้นลงมติ) กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเวียงสรวยท่านใด เห็นชอบจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๙ เสียง

นายการุณ พรหมสินชัย เรียนที่ประชุมผมของดออกเสียง
ประธานสภาเทศบาล

/-เป็นอันว่า...

-เป็นอันว่า ผู้ตัดพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ) ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง และงดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาเทศบาล)

- ทั้งนี้ เมื่อสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว ประธานสภาเทศบาลจะได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปยังนายอำเภอแม่สรวยเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นายการุณ พรหมสินชัย
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่เสนอใหม่ได้พิจารณาครบถ้วนทุกเรื่องแล้วต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดจะมีเรื่องอื่น ๆ แจ้งหรือเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ เชิญ สท.กนกพล เสรี ครับ

นายกนกพล เสรี
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาล กระผมนายกนกพล เสรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายได้สนับสนุนงบประมาณผ่านมาทางเทศบาลตำบลเวียงสรวยเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ซึ่งอาศัยอยู่หมู่ที่ ๑๖ บ้านโป่งป่าแหลม โดยได้รับการสนับสนุนให้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและเทศบาลตำบลเวียงสรวยก็ได้ดำเนินการจัดซื้อและส่งมอบครบถ้วนแล้ว แต่ในการก่อสร้างปรับปรุงบ้านมีเพียงวัสดุและต้องกำลังแรงงานในการดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับก็ไม่รวมค่าแรงงาน ปัจจุบันกำลังปรับพื้นที่และน่าจะเริ่มก่อสร้างในวันจันทร์นี้ ดังนั้น ผมจึงขอแจ้งและขอรับการสนับสนุนและบริจาคจากสมาชิกสภาเทศบาลและผู้สนใจที่จะสมทบทุนช่วยเหลือเป็นเงินหรือแรงงาน และขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจในการก่อสร้างปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ด้วยครับ

นายการุณ พรหมสินชัย
ประธานสภาเทศบาล

-มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม หรือแจ้งเรื่องใดอีกหรือไม่ ขอเชิญ สท.โสพิณ ศรีพรรณ ศรี ครับ

นายโสพิณ ศรีพรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาล กระผมนายโสพิณ ศรีพรรณ สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามทางผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่ผ่านและได้ปรึกษาหารือและดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้ได้รับความเสียหายมาที่เทศบาลแล้วไม่ทราบว่าความคืบหน้าได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว และเรื่องที่ ๒ เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จะดำเนินการเมื่อใด เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว เกรงว่าจะดำเนินการไม่ทันและโครงการจะตกไปครับ

นายการุณ พรหมสินชัย
ประธานสภาเทศบาล

เชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามของ สท.โสพิณ ครับ

นายธีรนนท์ กั้นทะชัย
ปลัดเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาล กรณีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่ประสบปัญหาภัยแล้งตามที่ได้ปรึกษาหารือและหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือโดยให้สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ใหญ่บ้านสำรวจความเสียหายแล้วแจ้งให้เทศบาลทราบเพื่อจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนำเป็นข้อมูลขอรับการช่วยเหลือ

/ไปยัง...

ไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย ซึ่งได้มอบหมายหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปดำเนินการ แต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการออกสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ก็จะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่
จัดทำข้อมูลความคืบหน้าและแจ้งให้สภาเทศบาลทราบในการประชุมครั้งถัดไป
ส่วนเรื่องการดำเนินโครงการก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๒ โครงการรอบแรก
ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ส่วนโครงการที่เหลือรอบที่สองอยู่ระหว่างการกำหนด
ราคากลาง เมื่อได้ดำเนินการกำหนดราคากลางแล้วก็จะดำเนินการก่อสร้างต่อไป
ทั้งนี้ก็จะได้แจ้งกองคลังจัดทำข้อมูลโครงการก่อสร้างทั้งหมดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
และยังไม่ได้ก่อสร้างเพื่อแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบในการประชุมครั้งถัดไป

นายการุณ พรหมสินชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายสมบุญ ราชสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล

-มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม หรือแจ้งเรื่องใด
อีกหรือไม่ ขอเชิญ สท.สมบุญ ราชสมบัติ ครบ
เรียน ประธานสภาเทศบาล กระผมนายสมบุญ ราชสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลขอ
สอบถามผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสรวย
จะดำเนินการเมื่อใด เพราะจะสิ้นปีงบประมาณแล้ว และเรื่องที่ ๒ ทางกลุ่มพัฒนาสตรี
ตำบลแม่สรวยฝากถามท่านนายกเทศมนตรีเรื่องการขอรับการสนับสนุนรถจักรยาน
จำนวน ๒ คัน เพื่อนำไปจัดกิจกรรมในงานวันแม่ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จะ
สามารถสนับสนุนให้ได้หรือไม่ครับ

นายการุณ พรหมสินชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายผล จอมเจดีย์
นายกเทศมนตรี

เชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่ตอบข้อซักถามของ สท.โสพิณ ครบ
เรียน ประธานสภาเทศบาล เรื่องการสนับสนุนรถจักรยานให้กลุ่มพัฒนาสตรี ผมรับ
เรื่องและจะสนับสนุนให้ตามที่ขอครับ ส่วนการจัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ขอมอบหมายรองปลัดเทศบาลชี้แจง

นายการุณ พรหมสินชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายทวีจักร สิงเหาะ
รองปลัดเทศบาล

เชิญรองปลัดเทศบาลชี้แจง
เรียน ประธานสภาเทศบาล กระผมนายทวีจักร สิงเหาะ รองปลัดเทศบาล ขอชี้แจง
เกี่ยวกับการจัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผมเห็นว่าน่าจะดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนี้ เนื่องจาก
ต้องเตรียมการเรื่องวิทยากรไว้ล่วงหน้า แต่ทั้งนี้หากไม่สามารถดำเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวได้ ก็สามารถดำเนินการตามโครงการอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสรวย ซึ่งทางสมาชิกสภา
เทศบาลต้องการให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเศรษฐกิจและชุมชนให้เป็นรูปธรรมใน
ตำบลแม่สรวยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และสามารถ
ประสานวิทยากรได้ โดยทาง สท.กระมล อุประรัตน์ จะเป็นผู้ประสาน รวมถึงจะไป
ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบภายในเขตจังหวัดเชียงรายที่สามารถสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนแล้วนำมาปรับใช้และดำเนินการกับชุมชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิผลตามโครงการที่จะดำเนินการครับ

/นายการุณ...

นายการุณ พรหมสินชัย
ประธานสภาเทศบาล

-ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำโครงการรับไปดำเนินการด้วย

-มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม หรือแจ้งเรื่องใด
อีกหรือไม่ ขอเชิญ สท.กรมมล อุประรัตน์ ครับ

นายกรมมล อุประรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาล กระผมนายกรมมล อุประรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล
ขอแจ้งเรื่องเกี่ยวกับโครงการบ้านมั่นคงชนบทเมืองเวียงสรวาย เนื่องจากผมได้รับ
ประสานจากสภาองค์กรชุมชนจะให้ไปร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาบ้านมั่นคง ในทุกมิติ
ที่จังหวัดนครนายก จำนวน ๒ คน จึงส่งผมและ สท.ธนสิทธิ์ เข้าร่วมสัมมนาร่วมกับ
บ้านมั่นคงเมืองเชียงราย จึงถือโอกาสแจ้งสภาเทศบาลได้รับทราบเพราะว่าใกล้
ระยะเวลาที่จะได้รับการโอนเงินจากสภาองค์กรชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาบ้านมั่นคงชุมชน
เมืองเวียงสรวาย

นายการุณ พรหมสินชัย
ประธานสภาเทศบาล

-ผมขอแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการบ้านมั่นคงชุมชนเมืองเวียงสรวาย
ขณะนี้โครงการระยะที่ ๑ ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว รอเพียงการเบิกจ่าย ได้แก่
๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๓ และหมู่ที่ ๑๕ ส่วนระยะที่ ๒ ได้แก่ หมู่ที่ ๖ หมู่ ๙
และหมู่ที่ ๑๔ ทั้งนี้หากหมู่ที่ ๘ จะเข้าร่วม ให้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ และ
ระยะที่ ๓ อาจจะมีอีก ๓ หมู่บ้าน ถ้าไม่มีหมู่บ้านใดเข้าร่วมเพิ่มเติมในระยะที่ ๓ ก็จะ
ดำเนินโครงการถึงระยะที่ ๒ เท่านั้นครับ

-มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม หรือแจ้งเรื่องใด
อีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายการุณ พรหมสินชัย
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือบุคคลใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม หรือแจ้ง
เรื่องใดในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม กระผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตำบล
เวียงสรวายก็ได้ดำเนินการประชุมครบถ้วน ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเวียงสรวาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว จึงขอปิด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๒

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๕ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายธีรนนท์ กันทะชัย)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวาย

การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตำบลเวียงสรวย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ แล้ว มีความเห็นว่า ข้อความตามบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้มีการประชุม ไม่มีข้อความใดที่สมควรจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม จึงให้คงไว้ตามข้อความเดิมทุกประการ

(ลงชื่อ)



(นายกระมล อุประรัตน์)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายนิพล ชัยยา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายโสพิณ ศรีพรรณ)

กรรมการและเลขานุการ

สภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด

(ลงชื่อ)



(นายการุณ พรหมสินชัย)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย